



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
 ชาวเด่นประจำสัปดาห์
 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565

ตัวเลขจ้างงานในแคนาดายังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความเสี่ยงการถดถอยทางเศรษฐกิจในปี 2566

ตัวเลขล่าสุดจากหน่วยงานสถิติแห่งชาติแคนาดา ตัวเลขการจ้างงานในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้น 108,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ 10,000 ตำแหน่ง เป็นจำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ได้ขยับเพิ่มขึ้นเช่นกันในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารกลางแคนาดาเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในเดือนตุลาคม และคาดว่าจะประกาศขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2565 ที่ระดับร้อยละ 0.5

ตัวเลขการจ้างงานในแคนาดาล่าสุดมีทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ โดยอัตราการจ้างงานในสหรัฐฯ ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้น 261,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่การคาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดตัวเลขการจ้างงานล่าสุดในเดือนตุลาคม 2565 พบว่าการจ้างงานส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นตำแหน่งงานพนักงานประจำ (ไม่ใช่ตำแหน่งงานชั่วคราว) การจ้างงานส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนเป็นหลัก จำนวนชั่วโมงในการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าตัวเลขการจ้างงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 จะยังคงมีทิศทางที่ดี นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างของตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้น ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.6 ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.2 ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันห้าเดือนในช่วงที่ผ่านมา โดยตำแหน่งที่เพิ่มมาจากการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้น 25,000 ตำแหน่ง ภาคการผลิต 23,800 ตำแหน่ง ภาคโรงแรมและบริการ 18,300 ตำแหน่ง เป็นหลัก โดยรัฐที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ รัฐออนแทรีโอ 43,000 ตำแหน่ง และควิเบก 28,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 และ 2 ของแคนาดา



Mr. Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา

ปัจจัยอัตราค่าจ้าง เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ร้อนแรง ได้สร้างความกังวลให้กับธนาคารกลางแคนาดาอีกครั้ง ที่อาจทำให้มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้ง ขณะที่ก่อนหน้านี้ ท่าทีของธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจชะลอ

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2566 แต่นักวิเคราะห์กลับมองว่า ธนาคารกลางยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนกว่าสภาพเศรษฐกิจเริ่มปรับสมดุล หรือจนกว่ามีท่าทีชะลออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตัวเลขที่อาจบ่งชี้ได้คือ ทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ก่อนจะลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันนักวิเคราะห์ได้ประเมินว่า มีความเป็นไปได้ถึง

ร้อยละ 65 ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในเดือนธันวาคม ซึ่งก่อนหน้านี้ประเมินว่ามีความเป็นไปได้เพียงร้อยละ 50 โดยเป็นการประเมินก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานล่าสุด

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้เคยประเมินว่าธนาคารกลางแคนาดาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในเดือนตุลาคม แต่ความเป็นจริงปรับขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 และธนาคารกลางแคนาดาได้ส่งสัญญาณการชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมองว่าแคนาดาอาจมีความเสี่ยงในการเผชิญการถดถอยทางเศรษฐกิจในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า ซึ่ง Tiff Macklem ผู้ว่าธนาคารกลางแคนาดา มีความเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคนาดาอาจคงที่หรือแทบจะไม่ขยายตัวเลยในอีก 5 ไตรมาสข้างหน้า จากสถานะปัจจัยทั้งภายในและภายนอกแคนาดา

เหรียญอีกด้านของเศรษฐกิจแคนาดาในเชิงลบมาจากผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ที่ทุกวันนี้ประชากร 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ยอมรับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ราคาอาหาร หรือค่าที่พัก (Shelter Cost) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) เมื่อมีการสำรวจจากหน่วยงานสถิติแห่งชาติในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งถึงแม้ว่าอัตรารายได้

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

ของคนส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น แต่ก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราเงินเพื่อ
ราคาสินค้า ค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มมากกว่ารายได้ในปัจจุบัน

ความคิดเห็นสำนักงาน

ตัวเลขการจ้างงานในแคนาดาสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจแคนาดา ที่ถึงแม้ว่าธนาคารกลางแคนาดามีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถึง 6 ครั้งในปี 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75 ในเดือน
พฤศจิกายน 2565 แต่ภาคเอกชนแคนาดายังคงมีการเพิ่มตำแหน่งการ
จ้างงานและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาพระยะสั้น-กลาง
เศรษฐกิจแคนาดายังมีทิศทางที่ดีแต่ในระยะยาว 6-12 เดือน
ข้างหน้า เศรษฐกิจแคนาดาอาจต้องเผชิญกับการถดถอยทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งปัจจุบันราคาส่งหา ในแคนาดา
ได้ปรับลดลงเฉลี่ยร้อยละ 15-20 เนื่องจากอัตราการกู้ยืมที่สูง ทำให้
ประชาชนส่วนใหญ่ชะลอการซื้อบ้านพักอาศัย และเป็นบรรยากาศที่
ไม่เอื้อต่อการลงทุนอสังหา ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยในแคนาดาจะมีจุดสูงสุดที่ระดับร้อยละ 4.25 ในช่วงต้น
ปี 2566

ถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานล่าสุดสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่
ยังคงร้อนแรงในแคนาดา แต่ปัญหาภาวะเงินเฟ้อได้เริ่มส่งผลกระทบต่อ
ถึงคนส่วนใหญ่ในแคนาดา ที่มีค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นเร็วกว่ารายได้ที่
เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมารัดเข็มขัดกันมากขึ้น ลดการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย หันมาซื้อสินค้า Private Label หรือจับจ่ายกับร้านใน
รูปแบบ Discount Store มากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่สินค้าที่มุ่งเน้นความคุ้มค่า (Value)
ระหว่างราคาและคุณภาพมากขึ้น ท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อที่กำลังการ
จับจ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.
1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre - TORONTO
31 Gloucester Street,
Toronto, ON M4Y 1L8
CANADA

Tel: +1 416 921 5400
Fax: +1 416 921 7545
Email: toronto@thaitrade.ca